



สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา  
และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๒๘/๓๕๖ ชั้น ๓๓ เอ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐  
โทรศัพท์ ๐๒-๑๒๙ ๓๑๐๘ โทรสาร ๐๒-๑๒๙ ๓๑๐๗ e-mail: nru.mua@gmail.com

ที่ ศธ ๐๕๐๙(๗) / ๑๗๗.๙

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอบขอพระคุณ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตามที่ สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ๙ แห่ง จัดประชุม “การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๒” ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า ๑,๐๐๐ คน และประสบความสำเร็จอย่างดีมาก

ในการนี้ สำนักบริหารโครงการฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดีมากจากบุคลากรมหาวิทยาลัยของท่าน โดยรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัยและการจัดบูรณาการแสดงผลงานวิจัยที่มีความโดดเด่นและมีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ในการประชุมครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ได้เยี่ยมชมบูรณาการและให้ความสนใจเป็นพิเศษกับลวดจัดฟันที่เป็นการนำโลหะจำรูปมาประยุกต์ใช้ในทางทันตกรรม นอกจากนี้ท่านอธิการบดีได้มอบหมายให้ รศ.ดร.บัณฑิต พึ่งธรรมสาร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นวิทยากรเสวนาเชิงวิพากษ์ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกตามนโยบายรัฐบาล” และร่วมปรึกษาหารือข้อเสนอเชิงนโยบายการดำเนินโครงการ “มหาวิทยาลัยไทยก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก” โครงการระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)” เพื่อจะได้นำข้อมูลมาประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการระยะที่ ๒ ด้วย

การจัดประชุมครั้งนี้จะไม่สำเร็จล่วงไปด้วยดี หากไม่ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติทั้ง ๙ แห่ง ทำให้งานประชุมนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ สำนักบริหารโครงการฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สำหรับความร่วมมือและการสนับสนุน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านอีกในอนาคตต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(ศาสตราจารย์ ดร. วิชัย บุญแสง)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา  
และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

สำเนาเรียน

รศ.ดร.บัณฑิต พึ่งธรรมสาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย